



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ไทยรัฐ	<p>ปัญหาลูกจ้าง สธ.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึง กรณีสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสท.) เรียกร้องให้ปรับขึ้นค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวพ.ส.งักต สธ.ทั่วประเทศ และเรียกร้องสิทธิสวัสดิการว่า ได้มอบหมายให้รมว.สธ.รับไปดำเนินการ โดยจะต้องหามาตรการที่เหมาะสม ดูกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องว่าเป็นอย่างไร จำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่ ขณะเดียวกัน เป็นเรื่องของการคุ้มครองแรงงานด้วย ทั้งนี้รู้สึกเห็นใจและเข้าใจ แต่จะต้องพิจารณาว่าจะตัดสินใจเรื่องงบประมาณอย่างไร</p>
มติชน	<p>-เสนอข่าว นายโอสถ สุวรรณเศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างรัฐแห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวขอบคุณ นายกรัฐมนตรี ซึ่งต้องดูว่าสธ.จะให้ความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างและพอส.ได้แค่ไหน เนื่องจากมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะมีคณะกรรมการขึ้นมาทำงาน 1 ชุด แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นหนังสือแต่งตั้งหรือการเรียกประชุม หากภายในสัปดาห์หน้ายังไม่มีความคืบหน้าจะมีการทวงถามต่อไป โดยประเด็นหลักคือ การปรับระบบค่าจ้างและสวัสดิการ ซึ่งการจ้างควรเป็นเงินงบประมาณไม่ใช่เงินบำรุงรพ. ส่วนสวัสดิการ พอส.หรือลูกจ้างทั่วไปได้สิทธิประกันสังคมแล้วจะไม่ให้สิทธิรักษาในรพ. ขณะที่ลูกจ้างเหมาบริการไม่ได้สิทธิใด ๆ ต้องไปจ่ายสมทบกับประกันสังคมเอง และที่สำคัญ กลุ่มลูกจ้างเหมาบริการ ไม่ใช่การจ้างเหมาจริง เพราะจ้างเป็นรายวันแต่ให้เงินเป็นรายเดือน มีตารางเวรทำงาน</p> <p>-มีกระแสข่าวว่า นายประยูร สายบัว หัวหน้าช่าง รพ.ลำโพง จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มาเรียกร้องที่ สธ. มีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาว่าอาจไม่ต่อสัญญาการทำงานแต่จากการสอบถามผู้ใกล้ชิดปลัด สธ. และผู้บริหารรายอื่น ๆ ได้รับคำตอบว่า ไม่เป็นความจริง ผู้บริหารไม่เคยมีคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมาเรียกร้องจนไม่ต่อสัญญา ส่วนมาตรการในการช่วยเหลือลูกจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ ขณะที่ นพ.สุรศักดิ์ เกษมศิริ ผอ.รพ.ลำโพง ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง อาจเป็นความเข้าใจผิด เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างเข้ามา</p>
Hfocus	<p>-เสนอข่าว เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2561 กระทรวงการคลังออกระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญระบุว่า ให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ กรณีได้ดำเนินการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณก่อนระเบียบฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งไม่ใช่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเป็นการเฉพาะ ให้จ้างต่อไปตามกำหนดระยะเวลาเดิม และเมื่อพนักงานหรือลูกจ้างลาออกหรือส่วนราชการหมดความจำเป็นในการจ้าง ให้ยุบเลิกตำแหน่ง, กรณีส่วนราชการมีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน โดยแสดงเหตุผล ความจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา, ให้จ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณหรือตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังอนุญาต, ให้จ้างได้ไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งและวุฒิ และไม่มี การเลื่อนขั้นค่าจ้าง, ให้ส่วนราชการรายงานการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง ทั้งอัตราและจำนวนเงินค่าจ้างให้กรมบัญชีกลางทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ หรือสิ้นระยะเวลาการจ้างที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ภายใน 30 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวได้กำหนดว่า “พนักงานหรือลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายคาบ พอส. หรือพนักงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น</p>
Hfocus	<p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมสมัชชานานาชาติ สมัยที่ 71 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ได้โทรศัพท์ถึงรมช.การคลัง เนื่องจากกังวลในขั้นตอนปฏิบัติและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับรพ.ในการให้บริการประชาชน เบื้องต้นได้ขอสรุปว่า ก.การคลังจะให้กรมบัญชีกลางชะลอการบังคับใช้ประกาศนี้ไว้ก่อน และให้เชิญสธ. และก.พ.มาหารือร่วมกัน โดยช่วงบ่ายวันนี้ (23 พ.ค.) นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. จะหารือกับกรมบัญชีกลางในเรื่องดังกล่าว</p>
ทีวีช่อง 3	<p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีกลุ่มแพทย์ชนบทออกมาแสดงความไม่พอใจ หลังกระทรวงการคลังออกระเบียบให้รพ.รัฐเลี่ยงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยเงินนอกงบประมาณ และหากมีการจ้าง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เพลง ชมรมแพทย์ชมบพ</p> <p>เพลง Drama-addict</p> <p>เพลงสหภาพพยาบาล</p>	<p>ต้องทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลังก่อน รวมถึงจะจ้างได้ไม่เกินอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามวุฒิและตำแหน่ง รวมถึงไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง ว่า สธ.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการหารือและชี้แจงทำความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง คาดว่าจะได้ข้อสรุปในปลายวันนี้</p> <p>-โพสต์ข้อความแสดงความไม่พอใจต่อระเบียบของกระทรวงการคลัง ระบุว่าส่งผลกระทบต่อคนทำงานสาธารณสุขในต่างจังหวัด และเตรียมเดินเท้าบุกกระทรวงการคลัง</p> <p>-โพสต์ข้อความไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว เพราะจะทำให้เกิดปัญหากระทบ.ในต่างจังหวัด และทำให้เกิดปัญหาสมองไหลแน่นอน</p> <p>-โพสต์ข้อความไว้อาลัยกระทรวงการคลัง ที่ห้ามหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ห้ามจ้างลูกจ้างชั่วคราว ห้ามขึ้นค่าจ้างลูกจ้าง</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษอันตรายร้ายแรง 369 องค์กร จาก 50 จังหวัด เปิดเวทีอภิปรายและออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการวัตถุอันตราย ยกเลิกการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซตทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยระบุว่า พบความผิดปกติในกระบวนการพิจารณา คือ 1.การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตราย มีตัวแทนจากก.เกษตรฯ และอดีตข้าราชการ.เกษตรฯ ถึง 4 คน และอีก 4 คน เป็นผู้ที่ไม่แสดงจุดยืนสนับสนุนก.เกษตรฯ จากคณะกรรมการทั้งหมด 12 คน 2. อนุกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าว ใช้ข้อมูลเก่าเพื่อโน้มน้าวให้ใช้สารพิษร้ายแรงต่อไป โดยไม่สนใจข้อมูลเชิงประจักษ์ และรายงานใหม่ๆ ของเครือข่ายนักวิชาการหลายสถาบัน 3.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตรายอย่างน้อย 3 คน เกี่ยวข้องกับบริษัทค้าสารพิษอันตรายทั้ง 3 ชนิด จึงเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้มีการพิจารณายกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษดังกล่าวอย่างโปร่งใส หากผลการพิจารณาล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามข้อเสนอของ สธ. และประชาคมนักวิชาการ จะมีการชุมนุมใหญ่หน้าทำเนียบรัฐบาลต่อไป</p> <p>ดร.มานะ นิมิตรมงคล ผอ.องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน กล่าวว่า ต้องรอดูผลการตัดสินในวันที่ 23 พ.ค. ว่า สมเหตุสมผลหรือสะท้อนถึงการมีประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการหรือไม่ หากรัฐบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนจริง ควรเริ่มต้นจากพาราควอต และเห็นว่าประเทศไทยต้องมีกฎหมายผลประโยชน์ทับซ้อนออกมาใช้ได้แล้ว</p> <p>นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า หวังว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชนจะทำหน้าที่ปกป้องประชาชน หากไม่แบนพาราควอตสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเห็นแก่บรรษัทข้ามชาติมากกว่าประโยชน์ของประชาชน ขณะที่สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค ระบุว่า วันที่ 23 พ.ค. ให้ประชาชนเตรียมพาราควอตไปด้วย หากผลออกมาว่าไม่อันตรายจะได้ฉีดที่หน้ากระทรวงอุตสาหกรรม</p>
<p>มติชน</p>	<p>บอร์ดควบคุมยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ จำนวน 9 คน ดังนี้ 1.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ 2.นางนันทวรรณ วิจิตรวาทการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุข 3.นายปกป้อง ศรีสนิท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 4.นางทิชา ณ นคร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิสตรีหรือสิทธิเด็ก 5.นายจิรัชย์ มูลทองโร่ย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสาร/ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 6.นางสมศรี เผ่าสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน 7.นาย อิศรา ศานติศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน 8.น.ส.ลักขณา เต็มศิริกุลชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน 9.นายสรรพลัทธ์ คุ้มพ์ประพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก แนวนหน้า กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ M2F โพสต์ทูเดย์</p>	<p>ทลายโรงงานขยะพิษ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครอง ร่วมเข้าตรวจบริษัท ดับบลิว เอ็ม ดี ไทย รีไซเคิล จำกัด เลขที่ 33 หมู่ 12 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา หลังพบว่ามีการ นำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศมาเพื่อทำลาย ซึ่งจะก่อให้เกิดมลพิษอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเครือข่ายขนส่งเป็นคนไทย ทั้งยังใช้แรงงานต่างด้าวที่ลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายด้วย จากการตรวจสอบพบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก จึงอายัดไว้พร้อมประสานให้มีการสั่งปิดโรงงานทันที เบื้องต้นจะแจ้งข้อหาแก่ผู้เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชน และ พ.ร.บ.สาธารณสุข รวมทั้งความผิดตาม พ.ร.บ.โรงงาน เพื่อดำเนินตามขั้นต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์</p>	<p>เพิ่มโทษเมาแล้วขับ</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีแนวคิดที่จะแก้ไขกฎหมาย เพิ่มอัตราโทษเมาแล้วขับ โดยเพิ่มอัตราโทษเป็น ปรับ 100,000-200,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ จากอัตราโทษเดิม คือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ขับขี่กระทำความผิดซ้ำจะเสนอให้ศาลพิจารณาโทษปรับเพิ่มขึ้นจากครั้งแรก โดยกำหนดอัตราค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่วัดด้วย หากพบปริมาณแอลกอฮอล์สูงมาก จะเสนอลงโทษอย่างรุนแรงและปรับให้สูงขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา</p> <p>ส่วนข้อกำหนดที่ให้ต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกครั้ง หากเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมา สตช.ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่อาจติดขัดเรื่องงบประมาณค่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ในช่วงเทศกาลตำรวจได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและ สสส.ประมาณ 2-3 ล้านบาทต่อเทศกาล ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดแอลกอฮอล์อยู่ที่ 800 บาทต่อราย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของ สตช.สามารถทำได้ทั้งปี จึงได้เสนอให้สำนักงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (สปถ.) ขอให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มขึ้น</p>
<p>สำนักข่าวไทย</p>	<p>ประชุมสมัชชาอนามัยโลก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ได้นำคณะผู้บริหารและผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยประเทศไทยได้รับเกียรติให้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงภายใต้หัวข้อ “สุขภาพดีถ้วนหน้า : มุ่งมั่นต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในประเด็นประสบการณ์และมุมมองของประเทศไทยต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกกระบวนการสุขภาพ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อทุกคน ทุกหนทุกแห่ง” และจะร่วมหารือทวิภาคีความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับจีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น คิวบา เคนยา และมัลดีฟส์</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึง เดลินิวส์</p>	<p>สอบขึ้นบัญชีนักวิชาการ สป.</p> <p>-เสนอจดหมายจาก นักวิชาการสาธารณสุข สอบผ่านรอการเรียกบรรจุ ระบุว่า สป.สธ.ได้สอบขึ้นบัญชีนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการเพื่อรับราชการ เมื่อเดือน ส.ค. 2560 มีผู้สอบผ่านและขึ้นบัญชีไว้ทั้ง 12 เขต เขตละ 40 กว่าคน แต่การเรียกบรรจุช้ามาก เมื่อสอบถาม สป.สธ. ก็ให้ไปถามเขต ทางเขตก็โยนให้ถามกระทรวง เกรงว่าบัญชีจะหมดอายุก่อน</p> <p>ด้านเจ้าของคอลัมน์ ฝากถึง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. ให้ช่วยชี้แจงให้ผู้สอบผ่านทราบด้วยว่าเกิดติดขัดประการใดถึงไม่มีการเรียกบรรจุ</p>
<p>เว็บไซต์ ryt9.com</p>	<p>ใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยถึงความคืบหน้าในการออกใบอนุญาตประกอบการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ว่า ตั้งแต่ ต.ค. 2560-มี.ค. 2561 มีกิจการยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ทั่วประเทศกว่า 3,200 แห่ง ได้ออกใบอนุญาตให้ร้านที่ผ่านมาตรฐานไปมากกว่า 80 % สำหรับร้านที่ยังไม่ผ่านมาตรฐาน ได้แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขภายใน 15 วัน หากไม่ผ่านจะไม่ออกใบอนุญาตให้ ส่วนร้านที่ไม่เข้าสู่ระบบ จะมีโทษฐานเปิดสถานประกอบการฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุก 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>-ด้าน นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า กรม ฯ ได้จัดทำคู่มือแนะนำขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.thaispa.go.th ผู้ประกอบกิจการฯ ควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการสปาและกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงาม พ.ศ.2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะลงตรวจประเมิน</p> <p>ขณะที่กรมสนับสนุนระบุว่ามีการออกใบอนุญาตไปมากกว่า 80 % แต่ก็มีข้อมูลว่า มีผู้ประกอบการนวด สปาจำนวนมากที่ตรวจผ่านแล้วแต่ไม่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจากทำไม่ทัน ส่วนกลุ่มกลุ่มเครือข่ายวิชาชีพนวดแผนไทย สปา ระบุว่า ท้อแท้เหมือนเป็นอาชีพที่ไร้ที่พึ่ง ต้องช่วยกันเอง เรียกร้องไปทางศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สบส. หรือสมาคมแพทย์แผนไทย ก็ไม่ได้รับการตอบรับ จึงเตรียมไปพบรพ.รศ. เพื่อให้รับทราบปัญหา</p>
สยามรัฐ	<p>เช็กซัวร์แซร์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้จัดทำแคมเปญ "เช็ก ซัวร์ แซร์" ผ่านเว็บไซต์ sure.oryor.com ให้ข้อเท็จจริง-ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของเพจ Drama-addict เพจหอมแสบแพนด้า เพจอ้อ มันเป็นอย่างนี้เอง by อ.เจษฎ์ มาร่วมรณรงค์ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากเพจดังอื่น ๆ อาทิ Jones Salad, พบหอมแอมว, เจอหมีให้ออกกักล้างกาย, กินตืออยู่ดี, หมอยาพาสวย สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ, แหม่มโพธิ์ดำ, จบข่าว, ไกลมิตร ชิดหอม, หมอตุ๊ด, Lovefit เป็นต้น</p>
ข่าวสด	<p>สารหนูในสาหร่ายทะเล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ได้ตรวจวิเคราะห์สารหนูอนินทรีย์ในอาหาร ผลการตรวจวิเคราะห์ในปีงบประมาณ 2558-2560 พบว่าสาหร่ายและผลิตภัณฑ์สาหร่ายที่ผลิตในประเทศ 475 ตัวอย่าง ตรวจพบสารหนูอนินทรีย์เพียงร้อยละ 4 และปริมาณที่ตรวจพบทั้งหมดยังปลอดภัย เพราะอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.25 มก./กก. นอกจากนี้ ยังตรวจสาหร่ายที่ผลิตจากญี่ปุ่น อินโดนีเซีย จีน เกาหลี สิงคโปร์ สเปน รวม 78 ตัวอย่าง พบสารหนูอนินทรีย์ร้อยละ 17 ปริมาณที่ตรวจพบอยู่ในช่วง 0.25-0.39 มก./กก.</p>
สำนักข่าวไทย	<p>วิธีจัดการความโกรธ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำประชาชนฝึกควบคุมอารมณ์และจัดการกับความโกรธของตัวเอง สิ่งที่ไม่ควรทำขณะโกรธ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ไม่โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบายอารมณ์ 2.ห้ามขับรถเพราะอาจขาดสติ 3.ไม่ระบายอารมณ์ด้วยการตีหมัด 4.หลีกเลี่ยงการทะเลาะ 5.ห้ามคิดหมกมุ่นอยู่กับคนหรือเรื่องที่ทำให้โกรธ
สวท.	<p>พัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวในการประชุมหารือระหว่างกรมวิทย์ฯ กับนายกสภาเทคนิคการแพทย์ และกรรมการบริหารสภาเทคนิคการแพทย์ ว่า จะร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพ ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ การจัดหลักสูตรอบรม/พัฒนาต่างๆ และส่งเสริมงานเทคนิคการแพทย์ชุมชน กำกับ ดูแล การตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในรพ.สต.ให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากลสนองนโยบายด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย 4.0</p>
สยามรัฐ สวท.	<p>สมุนไพรล้างพิษเห็ด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า เห็ดบางชนิดมีพิษร้ายแรง ทำลายเซลล์ตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจระบบสมอง และถึงตายได้ ภูมิปัญญาชาวบ้านในการสังเกตเห็ดพิษ คือ หากขึ้นใกล้มูลสัตว์ มีสีน้ำตาล สีฉูดฉาด หมวกเห็ดมีปุ่มปม มีวงแหวนใต้หมวก หรือดอกแฉกมีกลิ่นเอียนหรือกลิ่นค่อนข้างแรง ให้พึงระวังเป็นเห็ดพิษ ซึ่งสารพิษในเห็ดโดยส่วนใหญ่จะสลายตัวด้วยความร้อน จึงห้ามกินดิบเด็ดขาด เมื่อได้รับสารพิษนอกจากล้างคอเพื่ออาเจียน การดื่มน้ำคั้นจากใบรางจืดจะสามารถล้างพิษเห็ดได้เบื้องต้น และรีบพบแพทย์ทันที ที่สำคัญไม่ดื่มแอลกอฮอล์หลังกินเห็ดป่าเด็ดขาด</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังเปิดโครงการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ว่า จากผลการสำรวจพบประชาชนกว่าร้อยละ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ละ 50 คิดว่าเมื่อถูกสุนัขกัด/ข่วน/เลีย หรือเกิดแผลเล็กน้อยจะไม่เป็นอะไร จึงไม่ไปพบแพทย์ ทำให้ปี 2561 พบผู้เสียชีวิตในไทยแล้ว 9 ราย กรมฯ จึงร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ เชิญชวนประชาชนในชุมชนให้นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันทุกปี และหากพบสัตว์ป่วย ตาย สงสัย ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือปศุสัตว์ในพื้นที่เข้ามาดูแล และให้ประชาชนป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยยึดหลัก “คาถา 5 ย” 1.อย่าเหยยให้สุนัขโมโห 2.อย่าเหยียบหาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ 3.อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4.อย่าเหยียบขามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะสุนัขกำลังกิน และ 5.อย่ายุ่งหรือเข้าไปใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ</p>
<p>สำนักข่าวไทย สยามรัฐ</p>	<p>ไขเลือดออก -เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ไขเลือดออก ว่า ปีนี้คาดการณ์ว่าสถานการณ์โรคไขเลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น มีผู้เสียชีวิตแล้ว 18 ราย อยู่ระหว่างรอการยืนยันอีกส่วนหนึ่ง และมีผู้ป่วยสะสม 9,000 ราย ขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ไขหวัดใหญ่ -เสนอข่าว นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นพ.สสจ.พะเยา กล่าวถึงโรคไขหวัดใหญ่ ว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-15 พ.ค. 2561 ไทยมีผู้ป่วยสะสม 46,420 ราย เสียชีวิต 5 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงใหม่ พะเยา กรุงเทพฯ ลำพูน และอุดรธานี โดย จ.พะเยามีอัตราป่วยเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีผู้ป่วยรวม 1,193 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ อ.เมืองพะเยา รองลงมาคือ อ.ดอกคำใต้ อ.ภูซาง และ อ.เชียงคำ เนื่องจากขณะนี้ในช่วงเปิดภาคการศึกษา เด็กนักเรียนมาอยู่รวมกันจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อและติดเชื้อง่าย สสจ.พะเยาจึงแนะนำให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดระบบคัดกรองเด็กป่วยอย่างเคร่งครัด</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ไขหวัดนก -เสนอข่าว นสพ.สรวิต ธาณีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ได้ประกาศชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ปีกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกรายงานการระบาดของโรคไขหวัดนกสายพันธุ์รุนแรง เอชพีเอไอ ในหลายพื้นที่ของประเทศจีน ซึ่งสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง โดยมีผลใช้บังคับ 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 22 พ.ค.)</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึง เดลินิวส์</p>	<p>ชื่นชมแพทย์ รพ.ปากเกร็ด -เสนอจดหมายจาก ข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นคนไข้ประจำของรพ.ปากเกร็ด 1 ชื่นชมการทำงานของ พญ.นงพงา บุญญกุล ที่ใจดี มีมนุษยสัมพันธ์ พุดจาดี มีจริยาแพทย์เพียบพร้อม อดทน อดกลั้น ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ไม่ทิ้งคนไข้ และชื่นชม นพ.พิพัฒน์ ซึ่งเป็นแพทย์ที่ตรวจรักษาโรคเบาหวาน แม้จะเคยประสบอุบัติเหตุรถล้มมา แต่ขยัน หมั่นเพียรไม่ทอดทิ้งคนไข้เช่นกัน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>เตือนเครื่องสำอางปลอม -เสนอข่าว รศ.นพ.ป่วน สุทธิพิณิจธรรม นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันมีเครื่องสำอางปลอมตามท้องตลาดเป็นจำนวนมาก การเลือกใช้เครื่องสำอางหรือยาเพื่อเสริมสวยต่างๆ ที่ไปกระตุ้นเซลล์ผิวหนังในระยะสั้น หากกระตุ้น มากๆ จะเกิดผิวหนังภูมิแพ้ต่างๆ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย -เสนอข่าว สสจ.หนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดหนองคาย ทหารและตำรวจ ออกตรวจสอบร้านจำหน่ายเครื่องสำอางและอาหารเสริม ตามร้านค้าในตลาดอินโดจีน หรือตลาดท่าเสด็จ เขตเทศบาลเมืองหนองคาย พบเครื่องสำอางในเครือ เมจิก สกิน ประเภทสบู 2 ร้านค้า 4 รายการ จำนวน 21 ชิ้น จึงตรวจยึดเพื่อส่งให้ อย. นำไปทำลายต่อไป</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด ไทยโพสต์</p>	<p>ไวรัสชิป้าห์ -เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขอินเดีย มีคำสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เพื่อสกัดกั้นและรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสชิป้าห์ ที่มีค้างคาวผลไม้เป็นพาหะ โดยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 10 ราย และพบผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงกว่า 90 คน ทางภาคใต้ของประเทศ ซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่า ชิป้าห์เป็น 1 ใน 8 โรคสำคัญที่อาจกลายเป็นการแพร่ระบาดระดับโลกได้ เช่นเดียวกับโรคอีโบล่าและซิกา</p>
<p>ข่าวช่อง 8</p>	<p>จนท.รพ.วังม่วงถูกทำร้าย -เสนอข่าว เกิดเหตุวัยรุ่นเมาสุราทำร้ายเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน รพ.วังม่วงศรีธาธรรม จ.สระบุรี โดย นายธีระ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>หนังสือ ที่สบ 0032.017/ว.858 ลว. 22พ.ค.61</p>	<p>พล หงษ์ยิ้ม อายุ 25 ปี ได้รับบาดเจ็บมีแผลที่หน้า มารับการรักษา และมีเพื่อนมาส่ง 2 คน คือ นายปรีชา ทองพูล และนายวินะ ทองพูล เมื่อเจ้าหน้าที่พยาบาลนำคนเจ็บเข้าห้องฉุกเฉิน และให้เพื่อนไปทำบัตรผู้ป่วย ทั้ง 2 คนไม่พอใจต้องการให้รักษาผู้ป่วยก่อนค่อยไปทำบัตร จึงเกิดการโต้เถียงกัน และไปนำมีดปลายแหลมจากรถเพื่อจะทำร้ายเจ้าหน้าที่พยาบาล จนเกิดเหตุการณ์ชุลมุน และนายสุชาติ ประเสริฐศรี เจ้าพนักงานฉุกเฉิน (เวรเปล) ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่รพ.ได้กดกริ่งฉุกเฉินไปยังสภ.วังม่วง จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการจับกุม</p> <p>- สสจ.สระบุรี รายงานเหตุการณ์นี้ ว่า ผู้มารับบริการอยู่ในอาคารมีนเมาสุราและ เร่งรัดบริการ จนเกิดการทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ คือ นายสุชาติ ประเสริฐศรี (เวรเปล) ได้รับบาดเจ็บต้องรักษาตัวในรพ. โดยมีจะมีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของรพ. ทางด้านแสงสว่าง ระบบกล้องวงจรปิด กริ่งสัญญาณเตือนภัย กริ่งขอความช่วยเหลือจากสถานีตำรวจ ติดตั้งตู้ตรวจเยี่ยมของตำรวจสายตรวจ ประสานท้องถิ่นให้การสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยในรพ. ติดตามสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในรพ. และมอบกลุ่มนิติการ สสจ.สระบุรี ติดตามการดำเนินคดี พร้อมทั้งประชุมชี้แจงผอ.รพ.และสสอ.ทุกแห่ง เพื่อกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานบริการ</p>

